



ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี

ฉบับที่ ๑

เรื่อง ขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยมีเหตุจำเป็นเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย และได้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็ว โดยมีการประกาศเป็นภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข จึงอาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ (๑),(๒),(๓) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ กำหนดมาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เห็นชอบให้ขอความร่วมมือ แนะนำให้ประชาชน ผู้ประกอบการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนดำเนินการ โดยออกประกาศดังนี้

๑. ให้ยกเลิกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๑ /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ และคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ ๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓

๒ ผู้ให้บริการและผู้รับบริการในส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ต้องสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย

๓. ให้สถานที่ทำงานทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ลดความแออัด โดยการเหลื่อมเวลาทำงาน เหลื่อมเวลาพัก และจัดให้มีที่นั่งห่างกันอย่างน้อย ๑ เมตร และจัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ล้างมือ สำหรับผู้รับบริการ ในการขอรับบริการทุกประเภท

๔. ให้ลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อ ในสถานที่ที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมาก เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาด ตลาดนัด ศาสนสถาน สถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการ สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เช่น กำหนดทางเข้าทางเดียว เพื่อคัดกรองอุณหภูมิ เพิ่มจุดบริการล้างมือและหรือเจลล้างมือ ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส ห้องบริการสุขา

๕. ให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมคนในพื้นที่เดียวกัน ได้แก่ การงานเลี้ยงทุกชนิด คอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬาทุกประเภท หรือกิจกรรมในลักษณะอื่นใดที่ใกล้เคียงกัน

๖ งดกิจกรรมเคลื่อนย้ายคนข้ามจังหวัดของหน่วยงานที่มีคนจำนวนมาก หรือหากจำเป็นต้องเคลื่อนย้าย ต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เช่น การตรวจคัดกรองคนก่อนเคลื่อนย้าย รวมถึงจำกัดการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าว เป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

๗ ส่งเสริมให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการทำงานหรือให้บริการ เช่น การประชุมทางไกลเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานที่บ้านทดแทนในภาวะปกติ และส่งเสริมระบบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ และการซื้อขายออนไลน์สำหรับประชาชนทั่วไป

๘. ลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อในระบบขนส่งสาธารณะโดยให้ผู้ให้บริการขนส่งบุคคล จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือให้กับผู้โดยสารก่อนขึ้นรถ การคัดกรองอุณหภูมิผู้โดยสาร ให้นักงานและผู้โดยสารใส่หน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย ลดความแออัดของผู้โดยสารและเพิ่มความถี่ของการเดินรถ

ทั้งนี้ ขอให้ปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายนิมิต วันไชยธนวงศ์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี